
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
สมัยสามัญ  สมัยแรก คร้ังที่ 2 ประจําป 2566 

วันที่  28  กุมภาพันธ  2566  เวลา  09.30  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

******************** 

ผูมาประชุม 

1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  ประธานสภาเทศบาล 

2. นายสมปอง  งามเสง่ียม   สมาชิกสภาเทศบาล  

3. นายถนอม  ยินดี    สมาชิกสภาเทศบาล 

4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล 

5. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา   สมาชิกสภาเทศบาล     

6. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง    สมาชิกสภาเทศบาล 

7. นายสายัณห  รุงเรือง    สมาชิกสภาเทศบาล      

8. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล   สมาชิกสภาเทศบาล 

9. นายสาธิต  หิรัญรักษ    สมาชิกสภาเทศบาล 

10. นายสุทธิ  ตังสวานิช    สมาชิกสภาเทศบาล   

11. นายแกวกาว  ถนอมวงศ   สมาชิกสภาเทศบาล 

12. นายจตุรงค  วงศโภคิน   สมาชิกสภาเทศบาล 

13. นางกานดา  นามสงา    เลขานุการสภาเทศบาล    

ผูเขาประชุม (ฝายบริหาร) 

1. นายสันติชัย  ตังสวานิช   นายกเทศมนตรี    

2. นางสาวอิสรีย  ปานงาม   รองนายกเทศมนตรี 

3. นายเสถียร  งามฉาย    รองนายกเทศมนตรี     

4. นายสมมาตร  วิมลรัตน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

5. นายอุทัย  วงศสุบิน    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   

ผูเขารวมประชุม 

1. นางดวงใจ  ทดแทน    รองปลดัเทศบาล 

2. นายวิธวินท  สุทธิสาพรสรรค   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

3. นายไชยวัฒน  สวัสด ี    ผอ.กองชาง 

4. นางสาวนิตยา  วงษมีศรี   ผอ.กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

5. นายวิทยา  นุชพุม    รก.ผอ.กองการประปา 

 

6.นางบษุกร ...   
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6. นางบุษกร  เศียรเขียว    รก.ผอ.กองคลัง 

7. นางสาวรจนา  รัตนวิจิตร   รก.ผอ.กองการศึกษา 

8. นางสาววรรณา  เหรียญทวนทอง  รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

9. นางอําไพ  ลือดัง    ผูจัดการสถานธนานุบาล 

10. นางสาวนภาภรณ  วีระกุล   หัวหนาฝายอํานวยการ 

11. นางสาวธัญวรัตน  สิริตติยานนท  หัวหนาฝายปกครอง 

12. นางสาววัลยา  ปตยุรักษ   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

13. นายปยะ  พวงพันธ    หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

14. นางสาวเอมอร  สุจริต   คร ู

15. นางสาวศิริวรรณ  กองสุข   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

16. นายนิติวัฒน  รัตนภรณ   ผูชวยเจาพนักงานเทศกิจ 

17. นายเบญจรงค  วัฒนศิริ   พนักงานจางท่ัวไป 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นางกานดา  นามสงา  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2   
เลขานุการสภาเทศบาล ประจําป ๒๕๖6 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง มาครบองคประชุม

แลว จํานวน 11 ทาน  ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง      
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุม 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป   (จุดธูปเทียน) 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครัง้ท่ี 2 

ประจําป ๒๕๖6 วันอังคารท่ี 28 กุมภาพันธ ๒๕๖6 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลเมืองแกลงครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาล  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป   (จุดธูปเทียน) 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครัง้ท่ี 2 

ประจําป ๒๕๖6 วันอังคารท่ี 28 กุมภาพันธ ๒๕๖6 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลเมืองแกลงครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาล  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
    ……………………….ไมมี......................................... 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานประชุม การประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําป 2566  เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2566 

ขอเรียนวา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  
และทําสําเนารายงานการประชุมข้ึนอยางนอยสองฉบับ ซ่ึงไดสงใหสมาชิก
สภาเทศบาลทุกทานไดมีโอกาสตรวจดูกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน
เปนท่ีเรียบรอยแลว และไดเสนอใหสภาเทศบาลรับรองมีสมาชิกทานใดจะขอ
แกไขถอยคําในรายงานประชุมบางไหมครับ…............................. 

 
       ถาไมมี ... 
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ถาไมมี  ผมขอมติท่ีประชุมวาผูใดเห็นชอบรับรองรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําป 
2566  เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2566  โปรดยกมือข้ึนครับ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล   
     เห็นชอบ   จํานวน     10       คะแนนเสียง 

      1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา  
  2. นายถนอม  ยินด ี

       3. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6. นายสายัณห  รุงเรือง   

  7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมเห็นชอบ    จํานวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง   จํานวน     1     คน 
  1.นายจตุรงค  วงศโภคิน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ไมอยูในท่ีประชุม   จํานวน     1     คน 
  1.นายแกวกาว  ถนอมวงศ    

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
    สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําป 2566  เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2566 

     รับรอง    จํานวน       10       คะแนนเสียง 
     ไมรับรอง   จํานวน         -        คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง   จํานวน         1       คน 
     ไมอยูในท่ีประชุม  จํานวน         1       คน  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2566  
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ 

งบประมาณท้ังส้ิน 4,490 บาท (ส่ีพันส่ีรอยเกาสิบบาทถวน) (กองคลัง)   
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชกิผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2566 เพ่ือไปตั้งจาย 

เปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
ท้ังสิ้น 4,490 บาท (สี่พันสี่รอยเกาสิบบาทถวน) (กองคลัง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
 
         ดวยนายกเทศมนตรี ... 
 

 



- 4 - 
 

 ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอ
ญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณ 
เพื่อตั้งจายรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 1 รายการ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจาย          
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี ่ยน หรือโอนไปตั ้งจ าย เป นรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ       
สภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 
  ดวยเทศบาลตําบลเมืองแกลง กองคลัง มีความจําเปนตองจัดซื ้อ

ครุภ ัณฑสํานักงาน ซึ ่งในปจจุบ ันครุภัณฑสํานักงานของกองคลังชํารุด
เสื่อมสภาพ ไมคุมคาตอการซอมแซม โดยมีเปาหมายและวัตถุประสงคเพื่อ
จัดหาครุภัณฑที่จําเปนในการปฏิบัติงานทดแทนของเดิมท่ีชํารุดไมสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เพื่อใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีความจําเปนจะตองจัดหาครุภัณฑและ
เครื่องมือเครื่องใช จํานวน 1 รายการ เพ่ือใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานได
อยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจําเปน ควรท่ีจะนํา
งบประมาณท่ีหมดความจําเปนตองเบิกจาย เพื ่อโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2566 จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ ดังนี้ 

โอนเพ่ิม (เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม) 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารงานคลัง 

หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน 

1. เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว ราคา 4,490 บาท (งานจัดเก็บ
รายได จํานวน 1 ตัว)  โดยมีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

เกาอ้ีสํานักงาน มีพนักพิงข้ึนโครงเหล็ก หุมผาตาขาย สามารถหมุน
และปรับระดับได ขนาด 62.5 x 66 x 90 – 100 ซม. (กวาง x ลึก x สูง) 
(ครุภัณฑสํานักงานเปนราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑและจัดซ้ือตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัด) 

รวมโอนเพ่ิม จํานวน 4,490 บาท (ส่ีพันส่ีรอยเกาสิบบาทถวน) 
 
             โอนลด ... 
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โอนลด 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารงานคลัง 

หมวดคาวัสดุ 
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร 
รายการคาวัสดุวัสดุคอมพิวเตอร งบประมาณตั้งไว 50,000 บาท 

คงเหลือ 50,000 บาท ขอโอนลดในครั้งนี้  จํานวน 4,490 บาท เพ่ือไป      
ตั้งจายรายการใหม ในแผนงาน/งานเดียวกัน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภณัฑสํานักงาน รายการเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 4,490 บาท           
(สี่พันสี่รอยเกาสิบบาทถวน) 

รวมโอนลด จํานวน 4,490 บาท (ส่ีพันสี่รอยเกาสิบบาทถวน) 

จึงเรียนมาเพ่ือไดโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําป 2566       
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ เปนเงิน    
4,490 บาท (สี่พันสี่รอยเกาสิบบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 
ขอ 27 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม        
ประธานสภาเทศบาล (ไม มี ) ถาไม มี  ขอให เลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิก         

สภาเทศบาลท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน 10 ทาน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําป 2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน  

1 รายการ งบประมาณท้ังส้ิน 4,490 บาท (ส่ีพันส่ีรอยเกาสิบบาทถวน)    
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
     เห็นชอบ    จํานวน      9      คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา  
  2. นายถนอม  ยินดี 

       3. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
                  6.นายเทิดศักดิ์ … 
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  6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

       7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          8. นายสทุธ ิ ตังสวานิช 
       9. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมเห็นชอบ    จํานวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง  จํานวน        1       คน 
  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน        2       คน 
   1. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
  2. นายสายัณห  รุงเรือง 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2566 เพ่ือ
ไปตั้ งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ  จํานวน 1 รายการ 
งบประมาณท้ังส้ิน 4,490 บาท (ส่ีพันส่ีรอยเกาสิบบาทถวน) 

          เห็นชอบ  จํานวน        9       คะแนนเสียง 
     ไมเห็นชอบ  จํานวน         -        คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง  จํานวน        1        คน 
     ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน        2        คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 256๖ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

จํานวน ๑ รายการ รวมเปนเงิน ๕๓,๖00 บาท (-หาหม่ืนสามพันหกรอย 
บาทถวน-)  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ 

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี ดิฉันขออนุญาตไดเปลี่ยนเอกสารในระเบียบวาระท่ี 4 ตามเอกสารท่ีแจก

ใหกับทุกทานในท่ีประชุม และยกเลิกในแฟมท่ีแจกให ขออนุญาตไดใช
เอกสารท่ีแจกเพ่ิมเติม  

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 256๖ 

เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน ๑ รายการ 
รวมเปนเงิน ๕๓,๖00 บาท (-หาหม่ืนสามพันหกรอยบาทถวน-) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 ดวยนายกเทศมนตรี มีความจําเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจาก   
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณ เพ่ือต้ังจายรายการใหม         
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน ๑ รายการ รวมเปนเงิน ๕๓,๖00 บาท (-หาหม่ืน
สามพัน หกรอยบาทถวน-) โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
 
          หลักการ ... 
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     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563  หมวด 4 ขอ 27 “การโอน
งบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 
  สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกับการ

ใหบริการประชาชนแตเนื่องจากในปจจุบัน สํานักปลัดเทศบาลยังขาด
เครื่องมือเครื่องใช และครุภัณฑท่ีมีอยู มีอายุการใชงานมานานพอสมควร     
ไมคุมคากับการซอมแซมและบํารุงรักษา 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจําเปน จึงขออนุมัต ิ    
ตอสภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
256๖ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน จํานวน ๑ รายการ รวมเปนเงิน ๕๓,๖00 บาท (หาหม่ืนสามพัน   
หกรอยบาทถวน)ดังนี้ 

   โอนเพ่ิม(ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

  รายการ  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)     
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,000 บีทียู จํานวน    
1 เครื่อง เปนเงิน ๕๓ ,๖00 บาท (หองงานสวัสดิการสังคมและหอง          
กองการศึกษา) โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  1. ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  ๓๖,000 บีทียู 
  2. ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 
  3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด     

ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

  4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวย    
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 

  5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
  6. การจัด ซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน  ๆ (นอกจากขอ 3 ) 

นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพ่ือเปนการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศท่ีมีคาประสิทธิภาพพลังงาน ตามฤดูกาล 
(SEER) สูงกวา 

 
        7. การติดตั้ง … 
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  7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
      (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ  ดังนี้  สวิตช 1 ตัว       

ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
  ครุภัณฑสํานักงาน เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และ

จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
      รวมโอนเพ่ิม   ๕๓,๖00    บาท 

   โอนลด 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

     งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน              
งบดําเนินงาน 

     หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 

  รายการ  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสังคมผูสูงอายุ งบประมาณ  
ตั้งไว ๓๕๐,000 บาท  คงเหลือ ๑๔๑,๖๑๕ บาท จึงขอโอนลด ๕๓,๖๐๐ บาท 
เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ ง) แบบตั้ งพ้ืนหรือ        
แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖000 บีทียู (หองงานสวัสดิการสังคม
และหองกองการศึกษา) จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน ๕๓,๖๐๐ บาท 

      รวมโอนลด   ๕๓,๖00    บาท
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล   
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง  
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27  ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม        
ประธานสภาเทศบาล (ไม มี ) ถาไม มี  ขอให เลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิก         

สภาเทศบาลท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน 10 ทาน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

 

         นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ 256๖ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด         

คาครุภัณฑ จํานวน ๑ รายการ รวมเปนเงิน ๕๓,๖00 บาท (-หาหม่ืน    
สามพันหกรอยบาทถวน-) ตามท่ีนายกเทศมนตรเีสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
     เห็นชอบ    จํานวน      9      คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา  
  2. นายถนอม  ยินดี 

       3. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          8. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       9. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมเห็นชอบ    จํานวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง  จํานวน        1       คน 
  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน        2       คน 
   1. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
  2. นายสายัณห  รุงเรือง 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
256๖  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ  จํานวน           
๑ รายการ รวมเปนเงิน ๕๓,๖00 บาท (-หาหม่ืนสามพันหกรอยบาทถวน-) 

          เห็นชอบ  จํานวน        9       คะแนนเสียง 
     ไมเห็นชอบ  จํานวน         -        คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง  จํานวน        1        คน 
     ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน        2        คน 

 

 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 2,500,000 บาท 
(สองลานห าแสนบาทถวน) (กรณี กัน เงิน ) (กองสาธารณ สุขและ
ส่ิงแวดลอม)  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ 

นายเสถียร  งามฉาย  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสน
บาทถวน) (กรณีกันเงิน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 ดวยนายกเทศมนตรี มีความจําเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจาก   
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณ เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 2,500,000 บาท      
(สองลานหาแสนบาทถวน) (กรณีกันเงิน) โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 30 “การแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดกันเงินหรือขยายเวลาการเบิก
จายเงินไวแลว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหกันเงิน หรือ
ขยายเวลาการเบิกจายเงิน” 

     เหตุผล 
  ตามท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือโอนไปตั้งจายรายการใหม     
ในหมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน            
1 รายการ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือ กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา     
170 กิโลวัตต แบบอัดทาย จํานวน 1 คัน เปนเงิน 2,500,000 บาท เพ่ือให
ปฏิบัติงานสามารถเปนไปไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ไดมีมติอนุมัติเม่ือคราว
ประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 
2565 เม่ือวันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2565 ประกอบกับมติการประชุม     
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2565 เม่ือวันท่ี 
12 กันยายน 2565 อนุมัติกันเงินในกรณี ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด      
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุกขยะ ขนาด      
6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบอัดทาย จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 
2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) ไปแลวนั้น แตเนื่องดวยตาม 
 
          มาตรฐาน ... 
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มาตรฐานครุภัณฑไมไดระบุวัสดุสําหรับทําพ้ืนของตัวถัง เพ่ือใหเกิดความคุมคา
กับการใชรถบรรทุกขยะและเพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดกับทางราชการจึงขอ
เพ่ิมเติมวัสดุ สําหรับทําพ้ืนของตัวถัง เปนสแตนเลส ซ่ึงมีคุณสมบัติเบาแข็งแรง 
ลดการเกิดสนิม ทนตอการกัดกรอนจากน้ําขยะ ประกอบพ้ืนท่ีหนวยงานใกล
ฝงทะเล 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจําเปน จึงขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 
2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) ดังนี้ 

   ขอความเดิม 
     แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือ กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา    
170 กิโลวัตต แบบอัดทาย จํานวน 1 คัน เปนเงิน 2,500,000 บาท 

  แบบอัดทาย 
  (1) ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 10 ลูกบาศก

เมตรและสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยไดไมนอยกวา 5,000 กิโลกรัม 
  (2) ตัวถังทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 3 มิลลิ เมตร พ้ืนหนา          

ไมนอยกวา 4.50 มิลลิเมตร 
  (3) รถรับน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 6,000 กิโลกรัม และน้ําหนักของ

รถรวมน้ําหนักบรรทุก ไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม 
  (4) ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด      

ไมนอยกวา 2,500 ปอนดตอตารางนิ้ว 
  (5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 18 
หนา 16 ลําดับท่ี 1 ) (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2564 และจัดซ้ือตามราคามาตรฐาน สํานักงบประมาณ ธันวาคม 
2564 ครภุัณฑยานพาหนะและขนสง) 

   ขอแกไขเปล่ียนแปลง 
       แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  
              เพ่ือจาย ... 
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 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไม ตํ่ากวา 6,000 ซีซี หรือ กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา    
170 กิโลวัตต แบบอัดทาย จํานวน 1 คัน เปนเงิน  2,500,000 บาท 
 แบบอัดทาย 
 (1) ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 10 ลูกบาศก
เมตรและสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยไดไมนอยกวา 5,000 กิโลกรัม 
 (2) ตัวถังทําดวยเหล็กมาตรฐานอยางดี ผนังดานขางและดานบน       
สรางดวยเหล็กแผน มีความหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร เคลือบดวยซิงคตาม
มาตรฐาน มอก.2386-2555 พ้ืนทําดวยสแตนเลส เกรด 304 หนาไมนอย
กวา 4.50 มิลลิเมตร 
 (3) รถรับน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 6,000 กิโลกรัม และน้ําหนักของ
รถรวมน้ําหนักบรรทุก ไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม 
 (4) ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด      
ไมนอยกวา 2,500 ปอนดตอตารางนิ้ว 
 (5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 
(เป น ก า ร จั ด ซ้ื อ ต าม ร าค าท อ งต ล าด โด ย ป ระ ห ยั ด ต าม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 
30 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม        
ประธานสภาเทศบาล (ไม มี ) ถาไม มี  ขอให เลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิก         

สภาเทศบาลท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน 10 ทาน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

 
 
        นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายเสถียร  งามฉาย เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ  
รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตแกไขขอความ การเปลี่ยนแปลง จากขอความเดิม แบบอัดทาย       

“ขอ (2) ตัวถังทําดวยเหล็กมาตรฐานอยางดี ผนังดานขางและดานบน       
สรางดวยเหล็กแผน มีความหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร เคลือบดวยซิงคตาม
มาตรฐาน มอก.2386-2555 พ้ืนทําดวยสแตนเลส เกรด 304 หนาไมนอย
กวา 4.50 มิลลิเมตร ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปน (2) ตัวถังทําดวยเหล็ก
มาตรฐานอยางดี ผนังดานขางและดานบนสรางดวยเหล็ก มีความหนาไมนอย
กวา 3 มิลลิเมตร พ้ืนทําดวยสแตนเลส หนาไมนอยกวา 4.50 มิลลิเมตร” 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป อนุญาต ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล คําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท

ครุภัณฑ ยานพาหนะและขนสง จํานวน  1 รายการ รวมเปน เงิน 
2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) (กรณีกันเงิน)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรเีสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
     เห็นชอบ    จํานวน      9      คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา  
  2. นายถนอม  ยินดี 

       3. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          8. นายสทุธิ  ตังสวานิช 
       9. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมเห็นชอบ    จํานวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง  จํานวน        1       คน 
  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน        2       คน 
   1. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
  2. นายสายัณห  รุงเรือง 
 
 
        มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสน      
บาทถวน) (กรณีกันเงิน) 

          เห็นชอบ  จํานวน        9       คะแนนเสียง 
     ไมเห็นชอบ  จํานวน         -        คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง  จํานวน        1        คน 
     ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน        2        คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช   เรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพ 
นายกเทศมนตรี    ผมขอทวนในเรื่องของมติท่ีประชุมครับ ทางทานประธานสภาเม่ือสักครูก็ญัตติหนึ่ง

แลวไมไดเอยถึงผูท่ีไมไดอยูในท่ีประชุมครับ คือ ญัตติท่ีแลวกับญัตติเม่ือสักครูไมได
เอยชื่อผูไมไดอยูในท่ีประชุมครับ  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเพ่ิมเติมมติท่ีประชุม ผูท่ีไมไดอยูในท่ีประชุม 2 ทาน คือ 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
    2. นายสายัณห  รุงเรือง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  การมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
ประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน เปนคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสรางเสริมสุขภาพ

เชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดกอนกําหนดเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ 

นายเสถียร  งามฉาย  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    การมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 1 คน 

เปนคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลด
ภาวะคลอดกอนกําหนดเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองแตงตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอด
กอนกําหนดเทศบาลตําบลเมืองแกลง จึงขอเสนอญัตติการมอบหมายสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 1 คน เปนคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดกอนกําหนดเทศบาลตําบล
เมืองแกลง 

     หลักการ 
  การมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการ

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอด
กอนกําหนดเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 1 คน และเพ่ือใหเปนไปตาม 
 
              หนังสือ ... 
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หนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดระยอง ดวนท่ีสุด ท่ี รย 
0023.3/ว 6794 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2565 เรื่อง การขับเคลื่อน
โครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดกอนกําหนด ไดแจงให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับทราบนโยบายและซักซอมความเขาใจเก่ียวกับ
แนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ
สรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดกอนกําหนด และดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะ
คลอดกอนกําหนดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     เหตุผล 
  ตามหนั งสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวน ท่ีสุด ท่ี  มท 

0819.2/ว9508 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2565 เรื่องการขับเคลื่อนโครงการ
สรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดกอนกําหนดได กําหนดให
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก ในสวนของ
คณะกรรมการอํานวยการ มีสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี       
สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 1 คน เปนกรรมการ และมี
อํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

  1. กําหนดแนวทาง และเปาหมายการขับเคลื่อนโครงการสรางเสริม
สุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอดกอนกําหนด ระดับองคกรปกครอง          
สวนทองถ่ิน 

  2. ขับเคลื่อนโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอด
กอนกําหนดของเทศบาลตําบลเมืองแกลงใหเปนไปตามแนวทางและเปาหมาย
ท่ีคณะกรรมการอํานวยการโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะ
คลอดกอนกําหนดของกระทรวงมหาดไทย 

  3. ประสานงาน บูรณาการและระดมทรัพยากรจากภาคีเครือขายท้ัง
ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมและภาคสื่อสารมวลชนเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนตามแผนงาน เปาหมาย 
ทิศทางและยุทธศาสตรในการสงเสริมสุขภาพมารดาและทารกในครรภ เพ่ือลด
ภาวะคลอดกอนกําหนด 

  4. เสนอแนะ และใหคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานตามโครงการ
สรางเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอดกอนกําหนด 

  5. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอดกอนกําหนด 

จึงเรียนมาเพ่ือไดโปรดพิจารณา นําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง เพ่ือพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง         
เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือ
ลดภาวะคลอดกอนกําหนดเทศบาลตําบลเมืองแกลง ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 
 

             นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอใหสมาชกิสภาเทศบาลเสนอชื่อผูท่ีสมควรมอบหมายใหเปนคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล   ขับเคลื่อนโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดกอนกําหนด

เทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 1 คน โดยตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง
ไมนอยกวา 2 คน ผูซ่ึงไดรับการเสนอชื่อตองอยูในท่ีประชุมและตองใหความ

ยินยอม 

- ขอเชิญ ส.ท สาธิต  หิรัญรักษ ครับ 
นายสาธิต  หิรัญรักษ  เรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล          กระผม/นายสาธิต หิรัญรักษ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี   1   ขอเสนอ        

นางทัศนีย วิสุทธาธรรม สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี    2    เปน
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอด
กอนกําหนดเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ  (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน)   
ประธานสภาเทศบาล      1.นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
      2.นายสายัณห  รุงเรือง 

- มีผูรับรอง จํานวน     2    คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 
    - ผูไดรับการเสนอชื่อใหความยินยอมดวยครับ 
นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม  ดิฉัน  นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี   2            
สมาชิกสภาเทศบาล       ใหความยินยอมคะ 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม  (ไมมี)  
ประธานสภาเทศบาล     - ถาไม มี   เปน อันวา นางทัศนีย   วิสุทธาธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล           

เขตเลือกตั้งท่ี   2   ไดรับเลือกเปนเปนคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสราง
เสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดกอนกําหนดเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก      
เพ่ือลดภาวะคลอดกอนกําหนดเทศบาลตําบลเมืองแกลง 1 คน  คือ 

    นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี    2   . 

  สรุป ท่ีประชุมมีมติ เลือกคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสรางเสริมสุขภาพ
เชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดกอนกําหนดเทศบาลตําบลเมืองแกลง คือ  

  นางทัศนีย  วสิุทธาธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี    2   . 
ใหมีหนังสือแจงผลการคัดเลือกใหนายกเทศมนตรี เพ่ือออกคําสั่งแตงตั้งตอไป  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง  อ่ืน ๆ     
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.สมปอง งามเสง่ียม ครับ 
นายสมปอง งามเสง่ียม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตถามทานประธานถึงคณะผูบริหารเก่ียวกับโครงการนี้ ในเม่ือมี

โครงการนี้แลว ผูท่ีจะมารวมโครงการตองติดตอประสานงานอยางไรครับ และมี
วิธีการยังไงท่ีจะมาเขาโครงการนี้ครับ 

 
            นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
นายเสถียร  งามฉาย เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี สําหรับผู ท่ีตั้ งครรภ โดยท่ัวไปจะตองมีการฝากทองท่ีโรงพยาบาลแกลง           

ซ่ึงโรงพยาบาลแกลงจะประสานกับศูนยบริการสาธารณสุขของเรา ในเรื่องของ
รายละเอียด จะขอเรียนเชิญทางเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ี 
ประธานสภาเทศบาล   
นางสาววรรณา  เหรียญทวนทอง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ สําหรับโครงการนี้เปนนโยบายใหมของกระทรวงมหาดไทย ท่ีมีการขับเคลื่อน

และเบื้องตนตอนนี้ คือ ตามหนังสือสั่งการเขาใหทาง อปท.ดําเนินการแตงตั้ง
คณะทํางานและรายงานทุกเดือนในสวนของขอมูลหญิงตั้งครรภใหกับจังหวัด 
สวนในเรื่องของการชวยเหลือ เดี๋ยวทางจังหวัดจะมีหนังสือแนวทางเก่ียวกับการ
ชวยเหลือของหญิงตั้งครรภมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงสวนใหญขอมูลท่ีเราจะไดมา
คือ ในสวนของหญิงตั้งครรภท่ีไปฝากท่ีโรงพยาบาลแกลง แตมีบางสวนท่ีเปน
หญิงตั้งครรภท่ีเขามีไมไดฝากท่ีโรงพยาบาลแกลง แตไปฝากตามคลินิก เราก็จะ
ขอความรวมมือจาก อสม.แตละชุมชนชวยในการสํารวจขอมูล เพ่ือท่ีเราจะ
รายงานใหทางจังหวัดทราบตอไปในของแตละเดือนคะ ถาเปนแนวทางการ
ชวยเหลือท่ีฟงจากการประชุมจังหวัด ประมาณวาสําหรับหญิงตั้งครรภท่ีมีฐานะ
ยากจนไมสามารถไปหาหมอ อาจจะขอความอนุเคราะหในการชวยเหลือพาไป
หาหมอท่ีโรงพยาบาลตามนัด สวนแนวทางท่ีชัดเจนทางจังหวัดจะแจงมาอีกครั้ง
หนึ่งคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ท่ีทานสมาชิก ส.ท.สมปอง ไดสอบถามเรื่องโครงการคลอดกอนกําหนด      

ความจริงนาจะเปนคลอดกอนวัยเรียน แตเปนในเรื่องของสุขภาพเชิงรุกอันนี้ก็มี
หนวยงานของอําเภอ กับ อบก.ไดตั้งเปนท้ังหมดสามขอ คือ มีขอนี้อยูดวย      
ในเรื่องของการคลอดกอนกําหนดหรือการคลอดกอนวัยเรียน นาจะเปน
โครงการท่ีรวมกันไปเลย เพราะในเรื่องของโครงการตรงนี้เปนปญหาหลักหนึ่ง
ของหนวยงานของทองถ่ินและของราชการในสวนนี้ อยากจะใหทางเจาหนาท่ีได
รวมไปเลย ในเรื่องของการคลอดกอนกําหนด หรือวาในเรื่องของการคลอดกอน
วัยเรียนใหไปอยูในอันเดียวกันเลยของเทศบาล เพราะจริง ๆ แลว เทศบาล
ตําบลเมืองแกลงก็มีนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษา อยากจะให
เจาหนาท่ีกองสาธารณสุขฯ ไดพวงอันนี้ไปเลย เพราะจริง ๆ แลว ทาง อบก.ก็ได
ประชุมและมีนโยบายอยูสามขอ คือ ในเรื่องของยาเสพติดท่ีทานผูวาราชการ
จังหวัดใหเปนนโยบายของจังหวัด และในเรื่องของการคลอดกอนวัยเรียนถึง 
สามโรงเรียนท่ีมีนักเรียนอายุมากสามารถต้ังครรภได และอีกขอในเรื่องของ
อาหารปลอดภัยใสใจในชีวิตและสุขภาพ ขอบคุณครับ 

 
                นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ ตังสวานิช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุทธิ  ตังสวานิช กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรต ิ   
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมีเรื่องจะปรึกษาทางทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารนะครับ      

เรื่องแรก คือ ตอนนี้ชาวบานพ่ีนองประชาชนไดสอบถามเขามามากในเรื่องของ
งานประเพณีบุญกลางบาน วาปนี้จะจัดวันท่ีเทาไหร ศิลปนทานใดจะมาบาง คือ 
ผมอยากจะสอบถามว าป ายประชาสัม พันธ ใน เรื่องของงานประเพณี             
บุญกลางบานเม่ือไหรจะออกครับ เพราะวาชาวบานเขาไดสอบถามกันมามาก
ครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวอิสรีย  ปานงาม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรต ิ    
รองนายกเทศมนตรี ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาลไดสอบถามเรื่องของการจัดงานประเพณี        

บุญกลางบาน ซ่ึงวางเวนมาประมาณสองปท่ีไมไดจัด เนื่องจากสถานการณโควิด    
แต ใน โครงการเรามี โดยตลอด และปนี้ ได มีการเชิญกรรมการจัดงาน              
ซ่ึงประกอบดวย ฝายผูบริหาร ประธานชุมชน 16 ชุมชน และชมรมตาง ๆ ท่ีมี
อยูในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลงท้ังหมด เราไดกําหนดวันจัดงานกันเปนท่ี
เรียบรอยแลว เราจะเริ่มงานวันท่ี 22 – 26 มีนาคม 2566 สวนในเรื่องของ
ศิลปนหรือเรื่องกําหนดการตาง ๆ ท่ีมีความชัดเจน ในการนี้เราไดเตรียมการไว
หมดแลวนะคะ เรื่องของ e-bidding เรื่องของศิลปน ก็ไดดํ าเนินการไป          

แตเนื่องจากวายังไมไดมีการทําสัญญาก็ไมอาจท่ีจะเปดเผยรายชื่อในท่ีประชุมได
ชดัเจน เปนเรื่องของคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งในแตละคณะ สวนสําหรับ
เรื่องของปาย ทีแรกเลยเราคิดวาเราจะทํารายละเอียดลงไป และทําคิวอารโคต 
รวมท้ังจะมีรายชื่อของศิลปนอยูในนั้นดวย แตเนื่องจากวายังไมมีการทําสัญญา 
เราเลยปรับใหมวา เราจะไมเอาเรื่องของคิวอารโคตพิมพรายละเอียดลงไป      
แตทําปายเปนการประชาสัมพันธเชิญชวนกําหนดวันในการจัดงาน สถานท่ี    
จัดงาน สวนศิลปนอาจจะตามมาทีหลัง ณ ขณะนี้คิดวาเรื่องของการทําปาย
เรียบรอยแลว เพียงแตรอการตัดสินใจวาจะติดวันไหนดีนะคะ ทีแรกสอบถาม
ทางเจาหนาท่ีคิดวานาจะทําสัญญาในเรื่องของศิลปน ภายในวันท่ี 1 มีนาคม 
2566 แตเนื่องจากวาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสวนได ก็เลยนําเรียนในท่ี
ประชุมไดรับทราบนะคะ สวนสําหรับเรื่องสูจิบัตรนั้นเรียบรอยหมดแลว         
รอเพียงใสศิลปนเขาไปเทานั้นเอง วาในคืนท่ียี่สิบสองมีใครบาง วันท่ียี่สิบสาม   
มีใคร ยี่สิบสี่ มีใคร ยี่สิบหาและยี่สิบหกมีใคร สวนการแสดงของชมรมกับ    
ชุมชนตาง ๆ ของโรงเรียนไดมีการจับฉลากเรียบรอยแลว และทุกภาคสวนไดมี
การเตรียมการในเรื่องของการซอม การดําเนินการในสวนท่ีจะไดมารวมงานบุญ
ประเพณีครั้งนี้เรียบรอยแลว ขออนุญาตนําเรียนทานสมาชิกฝากไปยังพ่ีนอง
ประชาชนในเขตเทศบาลนะคะวา เราเตรียมพรอมในเรื่องของการจัดงาน
ประเพณีบุญกลางบาน ในเรื่องของการติดตออะไรตาง ๆ มีแตละฝายซ่ึงเปน 
 
                คณะกรรมการ ... 
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คณะกรรมการ และมีเรื่องท่ีรับผิดชอบท้ังหมด ไดมีการออกคําสั่งไปเรียบรอย
แลว คิดวาจะมีการประชุมสําหรับผูท่ีเก่ียวของเพ่ือความชัดเจนและเปนการ
เตรียมงานเพ่ือใหมีความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ ก็จะเปนภายในอาทิตยหนา
จะเชิญกรรมการทุกทานและประธานชุมชน ประธานชมรมตาง ๆ มาสอบถาม 
แตในขณะนี้เราก็ไดติดตามสอบถามในแตละภาคสวนท่ีไดประสานงานไป         
ก็คอนขางท่ีจะไมมีปญหาอะไรนะคะ ขออนุญาตนําเรียนทานประธานและ   
ทานสมาชิกเพียงแคนี้ ขอบคุณคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ ตังสวานิช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุทธิ  ตังสวานิช กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
สมาชิกสภาเทศบาล ประเด็นตอมานะครับ คือ ในเรื่องท่ีผมไดลงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดงานประเพณี

บุญกลางบาน มีชาวบานไดสอบถามมาในเรื่องของเสาประติมากรรมท่ีตั้งอยู
ซอยตนโพธิ์ ซ่ึงชํารุดเสียหายท่ีไฟดับประมาณสิบกวาตนได ผมอยากสอบถามวา
โครงการนี้ คือ เราไดหมดสัญญาประกันกับทางบริษัทผูรับเหมาหรือยัง ถายังก็
ใหแจงไปทางผูรับเหมาใหมาซอมแซมดวยนะครับ และผมติอยางหนึ่งในเรื่อง
ของเสาประติมากรรม คือ แผงโซลาเซลลคอนขางท่ีจะเล็ก การรับพลังงาน
แสงอาทิตยจะนอย และทําใหกลางคืนไฟไมคอยสวาง ชาวบานมักจะพูดวาไฟได
แคสวยอยางเดียวใชงานไมคอยได ซ่ึงผมมีขอแนะนําวาถาเกิดประกันหมดแลว 
เราสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการท่ีจะเดินสายไฟไดไหม หรือวา
เปลี่ยนแผงโคมโซลาเซลลใหใหญข้ึน ซ่ึงเบื้องตนผมก็ไดปรึกษากับทางชาวบาน
และเจาหนาท่ีพนักงานดวยวาเราจะปรับปรุงกันไปในทางไหน แตเบื้องตนขอให
ทางเจาหนาท่ีไดเช็คกอนในเรื่องของระยะเวลาประกันและการติดตั้งนะครับ 
ตอมาเรื่องของวัสดุไฟฟาประจําป  ซ่ึงผมไดสอบถามกับทางเจาหนาท่ี ท่ี
รับผิดชอบ คือ เขาบอกวาอุปกรณไมพอซอมไมพอใช ผมอยากจะสอบถามวา
การซ้ือวัสดุอุปกรณไฟฟาประจําป เราไดทําการจัดซ้ือเพ่ือใหเพียงพอตอการ
ซอมแซมไหมครับ ซ่ึงสมาชิกหลายทานก็ไดรับการรองเรียนจากประชาชนและ
มาแจงกับทางเจาหนาท่ี แตเราไดรับคําตอนมาวาไมมีอุปกรณในการซอม          
ทีนี้ทุกคนก็ไปตอไมถูก แจงชาวบานวารอซ้ืออุปกรณอยู แตไมทราบวาเรื่อง     
ณ ตอนนี้ไดจัดซ้ือหรือยัง อีกเรื่องหนึ่งท่ีผมอยากจะขอเสนอในเรื่องของซ้ือวัสดุ 
โคมหลอดนีออน โคมคู คือ เราอาจจะซ้ือนอยหนอยแตเนนไปท่ีโคมไฟ LED 
เปนหลัก ซ่ึงโคมเกาท่ีชํารุดหรือทรุดโทรมข้ึนสนิมหรือพรอมท่ีจะหักลงมา เราก็
สามารถท่ีจะเปลี่ยนเปนโคม LED ใสเขาไปเลย ซ่ึงโคม LED เดี๋ยวนี้ขนาด     
80-100 วัตต ราคาไมก่ีบาทครับ อันนี้ฝากไวนะครับเรื่องวัสดุอุปกรณ และ
เรื่องสุดทายผมทราบมาวาเม่ืออาทิตยท่ีผานมาเจาหนาท่ีของกองการประปาได
ไปปฏิบัติหนาท่ีถนนเสนหนองปรือท่ีผานมาทะลุถนนมาบใหญ ซ่ึงเสนนั้นทาง  
คณะผูบริหารไดขอเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.เขาก็ไดใหความ
อนุ เคราะห ในการมาทําถนนเสนนี้ ให  แตทางผู รับ เหมาก็ได ไป ขุดจน            
ทอน้ําประปาแตก แตทางเจาหนาท่ีเขาไปซอมแซมนะครับ อยากสอบถามทาน
ประธานสภาไปยังทานปลัดในเรื่องของมาตรการเยียวยาคารักษา เราสามารถ 
 
            ทําไดไหม ... 
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ทําไดไหม เพราะกองการประปาเขาก็อยู เปนเทศพาณิชยดวย ไมไดอยูใน
เทศบาล ตรงนี้มีมาตรการยังไงบาง ท่ีจะเยียวยาเขา ซ่ึงหนักนะครับ ชะแลง  
ยาว ๆ กระเดงข้ึนมาชนหัวค้ิวครับทานประธาน อีกนิดเดียวจะโดนตา         
อาจตาบอดได แคนี้ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรต ิ
นายกเทศมนตรี ท่ีทางทานสมาชิกไดสอบถามมาในระเบียบวาระอ่ืน ๆ ในเรื่องของประกันถนน

เสนสุนทรโวหาร ซอย 5 ไมทราบทางเจาหนาท่ีกองคลังพอทราบไหมครับวา 
หมดสัญญาประกันหรือยังครับ เจาหนาท่ียังไมทราบนะครับ ในเรื่องของโคมท่ี
ทานสมาชิกพูด และประติมากรรมก็จะพยายามดูนะครับ วาหมดระยะเวลา
ประกันหรือยัง และจะซอมแซมใหทันในงานบุญกลางบาน และท่ีทานสมาชิก
พูดในเรื่องของอุปกรณไฟฟา ผมก็ยังไมไดจัดซ้ือในเรื่องของอุปกรณในการ
ซอมแซมไฟฟา ก็จะเรงนะครับ เพราะไดขาววาหมดแลว ก็จะตองไปดู และ    
ในเรื่องท่ีทานสมาชิกไดเสนอใหซ้ือโคม 36 วัตต หรือโคมยาวนั้น อันนี้ก็จะ
พยายามครับ จริง ๆ แลว มีบางจุดบางเสนท่ีก็ยังใชอยู แตก็ตองซ้ือเพราะวา  
บางจุดบางแหง คือ ไมจําเปนท่ีจะตองไปใชไฟ LED เพราะวาระยะถนนมันแคบ     
ก็ยังตองใชอยูและเราไมไดซ้ือในเรื่องของโคมหลอดคู 36 วัตต มาครั้งหนึ่งแลว 
และก็มีผุมีหักไปอันนั้นก็สวนหนึ่ งนะครับ ก็จะเรงซ้ืออุปกรณไฟฟา และ         
อีกตัวหนึ่งในเรื่องของถนนเสนหนองปรือ พอดีเลยวาจะขอประชาสัมพันธใหพ่ี
นองทราบดวยวา ถนนเสนหนองปรือหรือวาเสนตรงหนาคริสจักร คือ ทางเขา
อําเภอ อันนี้ ได งบประมาณมาจากองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
งบประมาณสามลานกวาบาท เปนเงินเหลือจายของป 2565 อันนี้ผูรับจางก็
กําลังเขาดําเนินการอยู และมีความผิดพลาดในเรื่องของการไมไดประสานกับ
ทางเทศบาลในเรื่องวามีทอประปาอยู และในเรื่องของการท่ีจะเยียวยาอันนั้น
เดี๋ยวจะใหทางเจาหนาท่ีลองไปดูนะครับ วามีอะไรไหมในเรื่องของการเยียวยา 
นอกจากประกันสังคมแลว ไมทราบวาจะมีตัวอ่ืนอีกหรือไม ก็เปนการทํางานท่ี
จะตองระวัง ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะสอบถาม ในเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม 
ผมจะขออนุญาตประชาสัมพันธ คือ วันศุกรท่ี 3 มีนาคม 2566 การไฟฟา 
สวนภูมิภาคไดแจงรายละเอียดมาแลว ของดจายกระแสไฟฟา และจะออก     
รถประชาสัมพันธดวย เพราะตอนนี้ทางเทศบาลไดประชาสัมพันธออกสื่อ
โซเชียลไปมากพอสมควรแลว จะมีกระแสไฟฟาท่ีดับในบริเวณ ดังนี้ 

  1.ถนนสุนทรโวหาร ตั้งแตบริเวณโรงแรมวีระเจริญถึงบริเวณสี่แยก
ตลาดเย็น รวมท้ังซอยสุนทรโวหาร (ซอย 1 ซอย 3 ซอย 4 ซอย 6 ซอย 8 
ซอย 10 และซอย 12) 

  2.ถนนสุขุมวิท ต้ังแตรานไดนาโมขางธนาคารกรุงเทพถึงสี่แยกไฟแดง
ปายทันใจ เขาถนนเทศบาล 1 

  3.ถนนเทศบาล 1 ตั้งแตสี่แยกไฟแดงปายทันใจถึงบริเวณสี่แยก    
ตลาดเย็น รวมท้ัง ซอยเทศบาล 1 (ซอย 2 ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5 ซอย 6 และ
ซอย 7)  

              ไฟจะดับ ... 
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  ไฟจะดับในวันศุกรท่ี 3 มีนาคม 2566 ตั้งแตเวลา 08.30–17.00 น. 

เม่ือการปฏิบัติงานแลวเสร็จกอนกําหนด การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกลงจะรีบ
จ ายกระแสไฟฟ าให เป น ไปตามปกติ ทั น ที  ขอแจ งให ท างสมาชิกและ
ประชาสัมพันธไปยังพ่ีนองประชาชนท่ีอยูในบริเวณท่ีไดกลาวถึงไปแลวไดทราบ
ท่ัวกันครับ และอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องจะมีถนนจากวัดพลงชางเผือกลงไปทะเลนอย 
ขอแจงวาพ่ีนองท่ีใชเสนทางนี้ก็จะตองระวังในการท่ีเครื่องจักรทํางาน จะทําใหมี
อุปสรรคบางในการดําเนินงานขยายถนน มีแคนี้ครับ จะมีอีกเรื่องหนึ่งแตยังจะมี
การประชุมอีก คือ โครงการวิ่งเพ่ือนองจะเอาไวทีหลังครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีทานใดจะเสนอความคิดเห็นอีกไหมครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล ดวยตามระเบียบวาระนี้จริง ๆ แลว เราจะมีการขอมติกันอีกนะครับ ดังนั้น      

ผมขอใหเสนอตรงนี้ใหจบกอน และในเรื่องอ่ืน ๆ ผมคิดวาคอยเสนอตามอีกทีจะ
ดีกวาครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ดวยนายกเทศมนตรี มีญัตติจะขอบรรจุเพ่ือใหสภาเทศบาลพิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล ประกอบดวย 
  1. โครงการกอสรางและปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) และ

ปรับปรุงทางเทา ถนนเทศบาล 2 (ชุมชนแกลงแกลวกลา) 
  2. โครงการปรับปรุงทางเทาถนนเทศบาล 3 (ชุมชนแกลงแกลวกลา) 
  3. โครงการปรับปรุงทางเทาถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) 
  โดยท้ัง 3 โครงการอยูระหวางกองชางประมาณการเพ่ือตั้งงบประมาณ

สมทบการกอสราง และอีก 2 โครงการ ประกอบดวย 
  1. โครงการติดตั้งเสาไฟลวดลายประติมากรรมพรอมดวงโคมไฟฟาและ

อุปกรณบริเวณ  ถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสนุทรโวหาร) 
  2. โครงการจัดซ้ือโตะสแตนเลส ขนาด 180x60x60 เซนติเมตร 

จํานวน 20 ตัว และเกาอ้ีสแตนเลส ขนาด 180x30x34  เซนติเมตร      
จํานวน 40 ตัว ไวสําหรับใชในโรงอาหารโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา 

  ท่ีอยูระหวางเสนอเขาบรรจุแผนพัฒนาเทศบาล ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ 
2566 ทําใหไมสามารถเขาสภาไดทัน ซ่ึงจะครบกําหนด 30 วัน ในวันท่ี        
2 มีนาคม 2566 

  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และแกไขปญหาใหกับ
ประชาชนไดทันทวงที จึงใหเสนอนายอําเภอแกลงเพ่ือขอขยายเวลาประชุม  
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  2566 ออกไปอีก 15 วัน        
โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี 3 มีนาคม 2566  เปนตนไป 

 

        นายเกรียงไกร ...  
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมตท่ีิประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2566 ออกไปอีก 15 วัน  โดยเริ่มตั้งแต

วันท่ี 3 มีนาคม 2566  เปนตนไป 

 - มีสมาชิกสภาเทศบาล   
     เห็นชอบ   จํานวน     10       คะแนนเสียง 

      1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม  
  3. นายถนอม  ยินดี 

       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6. นายสายัณห  รุงเรือง   

  7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมเห็นชอบ    จํานวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง  จํานวน     2     คน 
  1.นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
  2.นายจตุรงค  วงศโภคิน    

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําป 2566 ออกไปอีก 15 วัน โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี 3 มีนาคม 2566 
เปนตนไป โดยเสนอขอขยายเวลาตอนายอําเภอแกลง ตอไป 

          เห็นชอบ  จํานวน       10       คะแนนเสียง 
     ไมเห็นชอบ  จํานวน         -        คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง  จํานวน        2        คน    

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกไหมครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล  
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายเทิดศักด์ิ  อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล ในวาระอ่ืน ๆ พอดี

ผมไดมีการพูดคุยกับประชาชนในพ้ืนท่ี และมีอยูประมาณสองเรื่องหลัก ๆ และ
อีกหนึ่งเรื่องท่ีอยากจะเพ่ิมเติมกับทางท่ีทาน ส.ท.สุทธิ ตังสวานิช ไดมีการรวม
พุดคุยไปกอนหนานี้นะครับ คือ เรื่องกําหนดการของผูรับเหมา ถาเปนไปไดผม
อยากจะเสนอใหทางเทศบาลกําหนดเพ่ิมเติมไปอีกหนึ่งขอ เชน ในระหวาง
ประกันผูรับเหมาควรจะเขามาเรงซอมบํารุงใหเรามีระยะเวลาท่ีกําหนดแนนอน  
 
        เชน ... 
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เชน ภายใน 7 วัน หรือ 15 วัน หลังจากท่ีเทศบาลมีการแจงใหเขามาซอมบํารุง 
ไมทราบวาจะเปนไปไดหรือไมนะครับ เพราะไมอยางนั้นการท่ีจะมาแกไข
บรรเทาทุกขใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีเหมือนกับรอคอยแบบไมมีกําหนด ตรงนี้  
ขอเสนอไวนิดหนึ่งแลวกันนะครับ ขอท่ีสองจะเปนเรื่องเจาหนาท่ีเราเขาไปแกไข
เรื่องประปาลาสุดเม่ืออาทิตยท่ีแลว และโดนอุปกรณฟาดเขาไป ตรงนี้ตัวผมเอง
ก็เคยมีพูดใน ท่ีประชุมสภามาบาง ในเรื่องการทําประกันหมู  เพราะวา
ผูปฏิบัติงานในภาคสนามเราควรจะดูแลเขาเปนพิเศษนิดหนึ่ง เพราะดวยความ
เสี่ยงอะไรตาง ๆ ตัวเขายอมเสี่ยงกวาเจาหนาท่ีโดยปกติท่ัวไปอยูแลว ถาเรา
พอจะดูแลเขาไดบาง ผมวาก็จะเปนกําลังใจท่ีดีกับผูปฏิบัติงานนะครับ สวนใน
ขอท่ีสามจะเปนเรื่องของปญหาท่ีคาดวาจะเกิดเปนประจําอยูทุกป คือ เรื่องสุนัข
จรจัด พิษสุนัขบาตาง ๆ ในชวงระยะเวลาหนารอน ผมอยากจะสอบถาม
ผูบริหารผานทางทานประธานสภาและเจาหนาท่ีดวยวา การวางแผนเรื่องวัคซีน
อะไรตาง ๆ เราทําถึงไหนแลวหนึ่งนะครับ สองปญหาจริง ๆ ของเรา คือ      
สุนัขจรจัด โดยปกติแลวท่ีเราไปทําหมันหรือวาฉีดวัคซีน เราตั้งจุดตาง ๆ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีจะอุมกันมา อันนั้นคือสุนัขท่ีมีเจาของ แตจริง ๆ ปญหา    
หลัก ๆ ของเราคือ สุนัขจรจัด อันนี้จะสืบเนื่องตอในเรื่องท่ีจะพูดตอไป คือ 
ข้ันตอนการหาท่ีพักพิงของสัตวพวกนี้ ณ ตอนนี้เรามีแนวทางใดบางท่ีจะไกล
จากชุมชน ไมมีกลิ่น ไมมีเสียงไปรบกวน ตรงนี้ผมอยากจะสอบถามวาเราจะมี
ทางออกอยางไรไดบาง เพราะอยางเชนเม่ือวานผมไปบริเวณสนามกีฬาจะเห็น
สุนัขจรจัดมีตลอดแนวทางเหมือนกันประปรายลดนอยกวาเดิม ไมแนใจวาถูก
จํากัดหรือกําจัดไปแลว อันนี้ไมทราบจริง ๆ โดยปกติแลววัคซีนจะใชชวงหนา
รอนเพราะจะเปนชวงท่ีพีคสุดของสุนัขประมาณเดือนสามสี่หา ผมไมแนใจวา
สมัยกอนเราอาจจะเลทไป ผมวาอาจจะไมคุมคากับตัววัคซีนท่ีเราจัดหามา    
ตรงนี้ยังไงฝากเจาหนาท่ีดวยแลวกัน ใหดูแลเรื่องกอนระยะเวลาท่ีควรจะทํา 
เพราะบางทีเราเลทเกินไปมันอาจจะไมไดผลอะไร วันนี้มีสามเรื่อง ณ ตอนนี้
ครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายเสถียร  งามฉาย เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตตอบในเรื่องของขอท่ีสามกอนนะครับ ในเรื่องของโครงการควบคุม

ปองกันโรคพิษสุนัขบา ซ่ึงเทศบาลตําบลเมืองแกลงไดทําตอเนื่องมาตลอดทุกป 
เนื่องจากตอนนี้โครงการนี้ก็อยูในรายละเอียดของข้ันตอนการจัดทําโครงการ
และรองบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงในการจัดซ้ือวัคซีนจะ
ไดรับงบประมาณสนับสนุนตามจํานวนปริมาณสุนัขท่ีเราสํารวจและแจงไป     
ซ่ึงจะมีท้ังภาคสํารวจและในเรื่องของงบประมาณในการจัดซ้ือวัคซีน ซ่ึงถามีการ
โอนเขามาก็สามารถทําในเรื่องของการจัดซ้ือจัดจางไดเลยนะครับ สวนในการ
หาท่ีพักพิงใหกับสุนัขตามโครงการของเรา ซ่ึงตอนนี้หลังจากท่ีเราทํา        
 
       ประชาพิจารณ ... 
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ประชาพิจารณท่ีหลุมขยะหรือศูนยควบคุมคุณภาพมูลฝอยของเรา และก็ไมผาน
นะครับ ทางคณะผูบริหารโดยทานนายกสันติชัย ตังสวานิช ไดจัดเตรียมหาพ้ืนท่ี
ท่ีเหมาะสมตอไปอยูนะครับ วาตรงไหนท่ีกอสรางแลวจะไมสงผลกระทบกับ
ประชาชนและสิง่แวดลอม ก็พิจารณาสถานท่ีอยู โดยเฉพาะไดมีการปรึกษาทาน
สมาชิกอยูเปนระยะ ๆ นะครับ ถึงสถานท่ีท่ีเราจะกอสราง ทีนี้ในเรื่องของสุนัข
จรจัดท่ีมีอยูขณะนี้ ก็ยอมรับวายังเปนปญหาท่ียังแกอยูตลอดในเรื่องของ     
สุนัขจรจัด ซ่ึงในการท่ีเราจะจับสุนัขจรจัดมาทําการฉีดวัคซีนหรือทําหมัน ก็จะมี
สองกรณี  คือ หนึ่ งเราใช อุปกรณ ในการชวยจับ  ซ่ึ งตั วนี้ จะมีค าใชจ าย            
แตเปาหมายจะไดนอย เพราะวาเวลาเราออกไปตามแหลงท่ีสุนัขมีการรวมตัวกัน 
แค เห็นรถตอนนี้ ก็วิ่งหนี เขาปาหมดแลวอันนี้ คือวิธีแรก สวนวิธี ท่ีสองคือ       
เรื่องของการใชอุปกรณในการชวยทําใหสลบ ซ่ึงตรงนี้เราในสวนของทองถ่ินไม
สามารถจะจัดซ้ือวัสดุและเวชภัณฑท่ีมาใชตรงนี้ได ซ่ึงจะเปนอํานาจหนาท่ีของ
กรมปศุสัตวหรือสํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง ซ่ึงเราจะไดรับความอนุเคราะห
มาตลอดนะครับ ตามระยะเวลาท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยองไดออกมาทํา
บริการทําหมันใหสุนัขแมวฟรี ใหกับทองถ่ินตาง ๆ ในเขตจังหวัดระยอง ซ่ึงปท่ี
ผานมาเราขอบคุณสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเปนอยางสูงเลยท่ีเทศบาลตําบล
เมืองแกลงเปนทองถ่ินเดียวท่ีไดออกหนวยและปฏิบัติการตรงนี้ในการทําหมัน
ใหกับสุนัขท่ีมีเจาของและท่ีอยูตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ีเปนสุนัขจรจัดไดถึง 5 รอบ 
ซ่ึงเยอะสุดในจังหวัดระยอง ซ่ึงในโอกาสตอไปนี้  โครงการในป  2566          
ทางสํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยองก็ยังใหความสําคัญกับพ้ืนท่ีของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลงอยูนะครับ ซ่ึงโครงการตอนนี้ทางจังหวัดยังไมไดแจงมาวาจะ
เริ่มวันไหนนะครับ จะขอเรียนเชิญเจาหนาท่ีชี้แจงนิดหนึ่ง เรื่องของงบประมาณ
ท่ีจะโอนมานะครับ ตอนนี้มีการติดตอเขามาหรือคืบหนาไปถึงไหนแลว ขอบคุณ
ครบั 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ี ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาววรรณา  เหรียญทวนทอง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ ในสวนของวัคซีนพิษสุนัขบานะคะ ตอนนี้อยูในข้ันตอนของการสํารวจ กอนท่ี

เราจะดําเนินการซ้ือวัคซีนจะตองดําเนินการสํารวจจํานวนสุนัขและแมวและลง
ในระบบของปศุสัตว จากแผนดําเนินการ คือ จะนัด อสม.มาสงแบบสํารวจสุนัข
และแมว วันท่ี 3 มีนาคม 2566 และจะลงในระบบใหเสร็จภายในเดือน
มีนาคม และจะดําเนินการซ้ือวัคซีนคะ ในสวนของเงินอุดหนุนตอนนี้มีหนังสือ
แจงมาแลว ท่ีเขาอุดหนุนในสวนของคาวัคซีนกับคาสํารวจ เราคาดวานาจะฉีด
วัคซีนไดภายในเดือนพฤษภาคม ถาเกิดเดือนมีนาคมเราสามารถสํารวจและ
ลงทะเบียนเสร็จคะ ในสวนของเดือนเมษายนเราจะดําเนินการในสวนของจัดซ้ือ
จัดจางคะ 

         นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายเทิดศักด์ิ  อัชรีวงศไพศาล เรื่องการสํารวจผมไมแนใจวาการสํารวจ

เราจะตองไปถายรูปจดซ้ือจดท่ีอยูจํานวนเขาหรือไม เพราะถาไมมี ผมวาเราใช
ขอมูลเดิมจากปท่ีแลว เชน เราเคยมีวัคซีนอยูสมมติวา 100 โดส ปท่ีแลวเรา
เหลือเก็บอยู 300 โดส สมมตินะครับ เทากับวาเราฉีดไปประมาณ 700 โดส 
ดังนั้น เราใชตัวเลขอางอิงโดยท่ีใช 700 อาจจะบวกอีก 20% คืออีกประมาณ 
140 โดส คือ 840 โดสคราว ๆ นะครับ ตรงนี้ผมวาจะเปนขอมูลในการ
กระชับไดเร็วกับวิธีการ เพราะวาถาเราไปสํารวจ เราก็ไมแนใจวาวันท่ีเรามาฉีด
มันจะอยูตรงนั้นหรือไม ดังนั้น ผมมองวาขอมูลตัวเลขตรงนี้ ใชอางอิงได         
แตความเปนจริงก็สําคัญครับ เพียงแตวาดวยข้ันตอนแลวผมเปนหวงเกรงวา
ข้ันตอนตาง ๆ จะยืดยื้อและไมทันทวงทีตอเหตุการณท่ีเราจะใชงาน อันนี้เสนอ
ไวครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ี ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาววรรณา  เหรียญทวนทอง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมนะคะ ในสวนของการสํารวจ คือ เงินอุดหนุนเขาจะ

สนับสนุนในสวนคาสํารวจสุนัขและแมวดวย และคาวัคซีนคะ ในกระบวนการ
ดําเนินการเราจะตองทําการสํารวจและเบิกคาใชจายในสวนของการสํารวจสุนัข
และแมวใหเรียบรอยกอนนะคะ เราไดยอดแลวก็ดําเนินการเสนอโครงการจัดซ้ือ    
จัดจาง แตในแนวทางปฏิบัติก็อยางท่ีทานสมาชิกไดกลาวมาก็คือ เราจะอางอิง
ประมาณจํานวนวัคซีนท่ีซ้ือของปท่ีแลวไดคะ เริ่มตนไดประสานติดตอวัคซีนไว
แลว ของเราประมาณสามพันกวาโดสคะ ไดประสานเบื้องตนไวแลวคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สมปอง  งามเสง่ียม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมปอง  งามเสง่ียม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสมปอง  งามเสง่ียม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง          

ขออนุญาตถามทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารครับ มีสองเรื่องท่ีจะถาม 
นะครับ เรื่องแรกซ่ึงขณะนี้ทางอบจ.ระยอง ไดมาตีเสนการจราจรถนนสุนทรภู
เสร็จเรียบรอยแลวรูสึกวาชัดเจนดีมาก สวนในเขตเทศบาลชองเราบางซอย   
บางแหงก็ยังเลือนรางอยูนะครับ อยากจะใหชวยดูเรื่องตีเสนดวย เพราะเสน
แบงจราจรเปนเรื่องสําคัญในการปองกันอุบัติเหตุ เพ่ือความชัดเจนของผูท่ีใชรถ
ใชถนนจะไดปลอดภัย อีกเรื่องหนึ่งซ่ึงขณะนี้ท่ีหอประวัติเมืองแกลง ผมข้ึนไป
บอยผมเห็นการจัดการของคณะผูบริหารไดทําหองประชุมเปนสัดสวน และ
จัดเปนระบบระเบียบมีขอมูลตาง ๆ ท่ีจะใหสืบคนหาประวัติ แตมีอยูนิดหนึ่ง 
 
          เรื่องพัดลม ... 
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เรื่องพัดลมท่ีเราใชตอนชวงโควิดท่ีมีผูบริจาคมาเปนรอยตัว ผมเห็นยังอยูชั้นบน 
เม่ือกอนอยูชั้นลางตอนนี้ยายไปอยูชั้นบน ซ่ึงตอนนี้ผมไมแนใจวาเราจะใชอะไร
หรือไม ผมมีขอเสนอถาไมไดนําไปใชอะไร ผมอยากจะใหไปมอบกับผูสูงอายุ     
ผูยากไร ผูพิการ หรือผูติดเตียง นาจะมีประโยชนมากกวานะครับ ก็สอบถาม
เพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวอิสรีย  ปานงาม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
รองนายกเทศมนตรี ดิฉันขออนุญาตตอบทานสมาชิกในสวนของพัดลมท่ีหอประวัติเมืองแกลง และ

ในสวนของหองประชุม แตเดิมหอประวัติเมืองแกลงโครงสรางดานลางจะเปน
เก่ียวกับหองสมุด ซ่ึงจะมีหนังสือวารสารท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรูคนควาหา
ความรู แตหลังจากท่ีสถานการณมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโซเชียลเขามา
มากหนังสือก็จะไมคอยมีความจําเปนเทาไหร อาจจะมีบางสวนซ่ึงถือวาเล็กนอย
มากเราก็ไดมีการปรับเปลี่ยนจากหนังสือเปนการสืบคนทางอินเทอรเน็ต ซ่ึงมี
เครื่องสืบคนใหอยูประมาณ 4 เครื่อง สําหรับใหบริการกับนักเรียนนักศึกษา
หรือประชาชนท่ีสนใจเขาไปสืบคน ซ่ึงเปดใหบริการตั้งแต 10.00 น. จนถึง 
18.00 น. และวันเสาร ซ่ึงทําไมเราตองเปดตอนเย็น หกโมงอาจจะถึงหนึ่งทุม
ในกรณีท่ีอาจจะมีความจําเปน เพราะท่ีเราเปดในชวงเย็นเนื่องจากนักเรียน
นักศึกษาในเวลาปกติจะเรียน เพราะฉะนั้นเวลาในชวงเย็นอาจจะตองมีการมา
คนควาหาความรูบาง ในสวนนั้นเราก็มี wifi ให  และมีเรื่องของการเติม
แบตเตอรี่ จากแผงโซลาเซลลก็มีไวใหสําหรับในกรณีท่ีจะใช wifi และใช
โทรศัพทของตัวเอง ทีนี้เม่ือความจําเปนในเรื่องของหองสมุด เรื่องของหนังสือ
ลดนอยลงเราก็เอาสวนหนึ่งทําเปนหองประชุม ซ่ึงแตเดิมถาใครติดตามการ
ทํางานของหอประวัติเมืองแกลง คงจะทราบวาแตเดิมขางบนก็จะเปนท่ีทําการ
ของชมรมผูสูงอายุและไดมีการปรับเปลี่ยนกัน ไดแจงทางประธานชมรมผูสูงอายุ
วาเราขอใชพ้ืนท่ีขางบนเพ่ือเปนการเก็บเรื่องราวเรื่องเลาของชาวสามยานท่ีมี
การ ซ้ือตู ไม อะไรต าง ๆ  มา ซ่ึ งขณ ะนี้ ได ดํ า เนิ นการ ซ้ือ เรียบรอยแล ว            
สวนรายละเอียดก็จะไมขอนําเรียนมาก เพราะเราไดพูดไปหลายครั้งในสภา   
แหงนี้ และบางครั้งก็พูดนอกสภาในกรณีท่ีมีผูท่ีสนใจหรือสงสัยเราก็ใหความ
ชัดเจนตามเหตุผลหลักการท่ีเราขอไว ซ่ึงขณะนี้ก็เริ่มท่ีจะไดขอสิ่งของของคนใน
เขตเทศบาล เพราะเปนเรื่องเลาชาวสามยาน พวกของเกา ๆ ตาง ๆ ซ่ึงเราจะมา
เก็บไวขางบนและมีการทําเปนคลาย ๆ วิดีโอ หรือเปนคลิปไดเลาเรื่องราวของ
วัตถุชิ้นนี้หรือของใชชิ้นนี้วาใครเปนผูใช มีความเปนมาอยางไร มีบานเลขท่ีอยูท่ี
ไหน โดยจะใสไวในคอมพิวเตอร ไมตองมาอธิบายหรือมาอาน เพียงแตคุณกด
รหัสเขาไปก็จะออกมา นี่คือวิธีการท่ีเราทําขางบนคราว ๆ นะคะ ตูตาง ๆ จะ
เก็บพวกของใชหรือของท่ี เปนเรื่องราวของคนสมัยกอนของสามยานไว        
สวนพ้ืนท่ีในสวนกลาง ก็จะเปนพ้ืนท่ีโลงสวนหนึ่ง ซ่ึงเราเตรียมท่ีจะจัดเปน 
 
           นิทรรศการ ... 
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นิทรรศการเปนคราว ๆ ไป อาจจะเปนการแสดงศิลปะของคนสามยานบาง   
เปนการแสดงผลงานของคนสําคัญในสามยาน ก็จะมีพ้ืนท่ีอยูทางดานบน 
สําหรับขางลางท่ีทําเปนท่ีประชุมท่ีบอกวาไดใหชมรมผูสูงอายุมาใชอยูดานลาง 
คือ ขออนุญาตเอยนาม คุณวลัยพร ศิลภมร ไดบริจาคเงินในการท่ีจะก้ันทําเปน
หองกระจกและใหบริการเฉพาะ คือ เราไม ได เปดให ใชหองประชุมนั้น         
เปนสาธารณะเพียงแตอาจจะเปนของชมรมตาง ๆ ท่ีมีความจําเปนหรือเปนคน
ในพ้ืนท่ีเปนสวนใหญเขามาใช ก็ไมไดเปดเปนประชุมอะไรท่ัวไป และสําหรับ
เรื่องของพัดลมท่ีเราเก็บมาตั้งแตตอนท่ีมีการบริจาคในชวงของทําศูนยพักคอย
ชวงโควิดโดยทางศูนยหวงใจไดรับบริจาคอยู ไดมีการทําทะเบียนคุมไวนะคะ  
ซ่ึงอาจจะเหลือมากในระยะแรกและเปนรอยตัว แตชวงตลอดระยะเวลาท่ีเรา
เก็บอยูก็จะมีหลายทานท่ีออกไปเยี่ยมผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง หรือผูพิการไดเขา
มาขอ ซ่ึงเราไดมอบใหไป เราพิจารณาในสวนท่ีจําเปนและมีความจําเปนจริง ๆ 
คงไมไดนําไปแจกท่ัว ๆ ไป เพราะเนื่องจากวาสวนนี้เปนของท่ีประชาชนเขา
บริจาคมาในชวงของโควิด เพราะฉะนั้นในการท่ีจะนําไปบริจาคใหก็ตองมีท่ีมาท่ี
ไป ณ ขณะนี้ก็มีไมถึงรอยตัวแลว โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีมีความจําเปน คือ ไมใช
วาเราเจอใครแกหรือใครท่ีสูงอายุก็ใหเลย ไมใชนะคะ ตองขอนําเรียนท่ีประชุม
ดวยวา ในการใหเราจะใหคนท่ีมีความจําเปน อยางเชนไปพบวาเขามีความ
เดือดรอน และไมมีอุปกรณ เหลานี้ ก็จะมอบให โดยมีการดูวาแตละคนมี
คุณสมบัติสมควรท่ีจะใหความชวยเหลือหรือไม ณ ขณะนี้ขออนุญาตแจงนะคะ
วามีไมถึงรอยตัวและไมนาจะเกินหกสิบตัวประมาณสามสิบสี่สิบตัว เพราะวาได
ใหบริจาคอยูเปนประจํา แตวาเรามีทะเบียนคุมไว และมีรายการวาใครเปนคน
เอาไปหรือใหใคร ขออนุญาตนําเรียนในสวนของเรื่องหอประวัติเมืองแกลงและ
เรื่องพัดลมท่ีมีอยู ท่ีหอประวัติเมืองแกลง อาจจะมีอุปกรณบางอยางท่ีอยู        
ขออนุญาตเอยนาม ท าน ส .จ.ไดมาฝากไว เพ่ือดูแลคนในเขตเทศบาล
เชนเดียวกัน ขออนุญาตนําเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก          
ผูทรงเกียรตินะคะ ขอบคุณคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล พอดีผมตอเนื่องจากทาน ส.ท.สมปอง งามเสง่ียม เก่ียวกับวัสดุอุปกรณตาง ๆ 

เนื่องดวยท่ีสนามกีฬาเราชวงเม่ือท้ังเหตุการณโควิดเรามีถังน้ําท่ีอยูบริเวณ
หองน้ําท่ีสนามกีฬา จํานวน 2 ถัง ซ่ึงผมดูแลวลักษณะองศาจะเอียงนิด ๆ 
เพราะไมแนใจวาฐานเหล็กมีชํารุดหรือไม ทีนี้อยากจะสอบถามวา พอจะเปนไป
ไดไหมครับ เอาถังน้ําสองถังนั้นมาใชใหเกิดประโยชนอยางอ่ืนดีไหมครับ เพราะ
ไมอยางนั้น ตั้งตรงนั้นอยางเดียวผมเกรงวาตากแดดตากฝนไปเรื่อยจะเสียดาย
ครับ 

                 นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี ท่ีทานสมาชิกไดสอบถาม หรือแนะนํามาในเรื่องตาง ๆ ท่ีครอบคลุมกันไปวาทาง

เทศบาลมีปญหาอะไร หรือทางสมาชิกแนะนําในสิ่งท่ีไดไปพบเห็นมา ในสวนตัว
ผมจะมีพูดอยูสองเรื่อง คือ หนึ่งในเรื่องของท่ีทานสมาชิกเทิดศักดิ์ไดพูดในเรื่อง
วาเราตอทายสัญญาไดไหม ในเรื่องท่ีวาผูรับจางไดทํางานเสร็จแลว สงงาน
มาแลว ระยะเวลาประกันหนึ่งปหรือสองป เพ่ือท่ีจะไดกําหนดมาใหชัดเจนเวลา
มีของเสีย ไมใชมารอจนถึงจะครบสองป หรือใกลสัญญาแลวจะตองมาซอมหรือ
วามาขอคาประกันสัญญาคืน อันนี้ผมอยากจะใหทางทานเลขาสภาท่ีทานเปน
ปลัดเทศบาลไดชี้แจงในสวนนี้วาจะทําไดหรือไม และในเรื่องของสิง่ตาง ๆ ไมวา
จะเปนถังน้ําหรือพัดลมท่ีทานสมาชิกพูดข้ึนมา ตองขอขอบคุณนะครับ จริง ๆ 
แลวทางคณะผูบริหารทุกอยางท่ีดําเนินการหรือท่ีทําผานมาก็คิดใหรอบคอบใน
เรื่องของการท่ีจะนําไปใชอะไรหรือไปแจก เพราะบางทีท่ีไปเขาก็มีอยูแลว     
บางบานมีถึงสองตัวก็มี ถาไปแลวไมมีเราจะตามไปแจกให ตรงนี้เราตองดูเปน
เคส ๆ ไป เพ่ือความเหมาะสม ขอชี้แจงแคนี้กอนครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญปลัดเทศบาล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นางกานดา  นามสงา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตใหทางคลังเปนผูชี้แจงในสวนนี้นะคะ เพราะวาจะเปนดวยระเบียบ

คะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ี ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางบุษกร  เศียรเขียว เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
รก.ผอ.กองคลัง จากท่ีทานสมาชิกไดแนะนําเรื่องกรณีกอสรางและใหทําตอทายสัญญาไดหรือไม 

ท่ีจริงในสัญญามีกําหนดไวอยูแลวคะ ประมาณ ขอ 8 ถาจําไมผิด ในเรื่องของ
กรณีความชํารุดบกพรองของงานท่ีเกิดข้ึนท่ีมีประกันสัญญาไว สวนมากงาน
กอสรางจะประมาณสองปตามระยะเวลา หากการชํารุดบกพรองโดยเหตุเกิด
จากของผูรับจางทําไวไมเรียบรอย หรือใชวัสดุท่ีไมเปนไปตามมาตรฐานทําให
งานของเราเกิดชํารุดบกพรองกอนอายุการใชงาน ทางหนวยงานผูรับผิดชอบก็
น าจะเป นกองช าง ปกติจะมีแผนการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบโครงการ               
สิ่งสาธารณูปโภคพวกนี้คะ และจะตองทํารายงานผูบริหารเพ่ือมอบใหกองคลัง
หรือพัสดุ จะไดทําหนังสือแจงตอผูรับจาง ซ่ึงในสัญญาจะระบุไวประมาณ      
สิบหาวัน ผูรับจางจะตองเรงดําเนินการแกไขใหเรียบรอย จะประมาณนี้คะ 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี ท่ีเจาหนาท่ีของกองคลังพูดถึง กองชางมีอะไรไหมครับ ท่ีจะพูดใหสมาชิกได

เขาใจ ขอเชิญครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ี ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายไชยวัฒน  สวัสดี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
ผอ.กองชาง กองชางจะหม่ันตรวจสอบ ในเรื่องของงานโครงการกอสรางตาง ๆ และแจงให

พัสดุกองคลังเปนผูแจงใหผูรับจางดําเนินการซอมแซม ในระหวางประกันสัญญา 
ยกตั วอย าง ท่ี เรา เห็ น  ๆ  มาก็นั ก เรียน เดิ นข ามถนน  โรงเรียนแกลง            
“วิทยสถาวร” โรงเรียนวัดพลงชางเผือกบาง ก็แจงไปหลายครั้งก็ไมคอยทํา ทีนี้
ในระเบียบสัญญาก็มีบอกวาถาไมทําเราก็สามารถทําเองได โดยไปหักเรียกเก็บ
จากผูรับจาง ก็ตองพยายามชวยกันดูแลในสวนของกองคลังบางอะไรบาง     
ตองไมเห็นแกใคร เม่ือเสียแลวจะตองเรงรีบแจงหนังสือไป ถาไมอยางนั้นจะเกิด
ปญหาผูบริหารก็ถูกตําหนิมาตลอด เดี๋ยวผมจะกําชับผูใตบังคับบัญชาวาใหหม่ัน
ตรวจสอบโครงการกอสรางใด ๆ ไมวาจะเปนถนน ไมวาจะเปนสาธารณูปโภค
ตาง ๆ ท่ีอยู ในระหวางประกันสัญญา ก็ตองหม่ันตรวจสอบ ชางเขตบาง
อะไรบาง และรายงานนายกเทศมนตรีทราบ และแจงพัสดุไป เขาจะได
ดําเนินการตามสัญญา ตามระเบียบ ขอบพระคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี ก็คงจะชัดเจนข้ึน เพราะฉะนั้นเราจะตองชวยกัน ทานสมาชิกเห็นโครงการไหน

ท่ียังไมหมดสัญญาหรือวาสงสัยก็ถามได อยางเม่ือสักครูท่ีทานสมาชิกพูดมาวา
ถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 ศาลาตนโพธิ์ ยังไมหมดสัญญา เพราะฉะนั้นก็ตองให
ผูรับจางมาซอมใหทันในชวงของงานบุญกลางบาน และอยากจะฝากทางสมาชิก
ดวยถาเจอในสวนของงานท่ีมีความบกพรองสามารถแจงไดท่ีกองชางหรือ
หนวยงานท่ีตรงหรือถาไมสะดวกก็สงมาทางสื่อไอทีของเทศบาลไดหลาย
ชองทาง ซ่ึงจะสะดวกและรวดเร็วข้ึน เม่ือวานบายก็มีการประชุมในเรื่องของ
การจายเงินคาน้ําประปาผานแอพพลิเคชั่นหรือทางมือถือ ก็คงจะไดใชกันเพ่ือ
ทดลองและเพ่ือจายคาน้ําท่ีเปนโครงการในเรื่องของท่ีคณะผูบริหารไดตั้งใจทํา
เพ่ือใหมีความสะดวกกับผูใชแรงงานไมวาจะเปนท่ีโรงงานหรือท่ีออฟฟศเพ่ือ
สะดวกในการจายค าน้ํ าประปาของเทศบาลตําบล เมืองแกลง ผมขอ
ประชาสัมพันธดวยครับ ขอบคุณครับ 

 

         นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.ศุภกร  แสงพงษพิทยา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายศุภกร  แสงพงษพิทยา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล สืบเนื่องจาก ขออนุญาตเอยนาม ทาน ส.ท.สมปอง งามเสง่ียม เรื่องเก่ียวกับการ

ขีดสีตีเสนนะครับ ในบริเวณชุมชนหนองควายเขาหักและสุนทรภู ซอย 7 คือ  
ในสวนนี้ เทาท่ีผมทราบมา คือ ไมใชงบของ อบจ.ระยอง ไมรูวาผมหรือ        
ทาน ส.ท.สมปอง อาจจะมีใครทานใดทานหนึ่งคลาดเคลื่อนครับ ผมวานาจะ
เปนงบของทางเราหรือเปล าไมทราบครับ  ผมเลยอยากสอบถามผาน           
ทานประธานสภาไปถึงผูบริหารครับ ตกลงในสวนของหนองควายเขาหักสวนนี้
ใครเปนผูทําครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี คือ ทางเทศบาลไดไปประชาคมและไดรบัการรองเรียนมาในเรื่องของการจราจร 

ในเรื่องของความปลอดภัย เพราะวามีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบอยในบริเวณนั้น       
เม่ือประชาคมและมีความเดือนรอนมาเปนอันดับตน ๆ ถึงสองปซอน ก็เลยเห็น
ความสําคัญของการท่ีประชาชนจะไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สายัณห  รุงเรือง  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสายัณห  รุงเรือง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสายัณห  รุงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 มีเรื่องจะ

พูดสองเรื่องนะครับ เรื่องแรกจะขอปรึกษาทานประธานสภาถึงคณะผูบริหาร 
ทางศูนยบริการสาธารณสุขของเราตอนนี้ ท่ีเม่ือสักครูไดทราบขาวจากทาน    
รองนายกเทศมนตรีมาเบื้องตนแลววา รถตูของเรานาจะใชงานไดในอีกไมนานนี้
นะครับ อยูสวนของรอคําสั่งจากทางศูนยอยูนะครับ พอดีไดผานศูนยมานาน
และไดมองไปท่ีศูนยบริการสาธารณสุขของเรา อยากเสนอทานผูบริหารวาของ
เราไดมีแผนในการปรับปรุงศูนยบริการสาธารณสุขไหมครับ เพราะตอนนี้
ประชาชนท่ีเขามาใชบริการดานหนาของเรา เม่ือกาวเขามาสูเลยฟุตบาทเขาไป 
สวนกอนถึงศูนยไมก่ีหลังคาและชาวบานจะตองนั่งรออยูดานหนาอยูสองฝง
ประมาณหกเจ็ดเกาอ้ีนะครับ เม่ือเราทําศูนยตรงนี้และนํารถตูมาจอดตรงนี้แลว 
เรามีการปรับปรุงศูนยไหมครับ วาใหเพ่ิมเติมหลังคาก้ันรั้วรอบขอบชิดอยางนี้ 
เพ่ือใหมีความปลอดภัยของประชาชนของประชาชนท่ีมาใชดวย และอีกสวน
หนึ่งเปนการอํานวยความสะดวกดวย ประชาชนท่ีไดนั่งในพ้ืนท่ีมาจอดรถแลวได
พักผอนดานหนากอน กอนท่ีจะประสานงานทางศูนยบริการสาธารณสุข และ 
ในเรื่องท่ีสองขอขอบคุณคณะผูบริหาร ท่ีผมไดคุยกับรักษาการผูอํานวยการ   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เรื่องของการปรับปรุงตลาดตาตอง คุณพ่ีอุยได 
 
        ชี้แจง ... 
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